

**CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH**

# Chính quyền quyết liệt - doanh nghiệp đồng thuận

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp Gia Lễ.

**Phóng viên:** Thưa đổng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, công bố mới nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 là một tín hiệu đáng mừng đối với quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình, đổng chí có thể đánh giá cụ thể hơn về vấn đề này?

**Đổng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh:**

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh. Trong bối cảnh chung đó, tỉnh Thái Bình xác định thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài; đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đổi mới hoạt động, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngày 22/3/2018, VCCI đã tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017. Theo đó năm 2017, tỉnh Thái Bình đạt 61,97 điểm, xếp hạng 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. So với năm 2016, chỉ số PCI của tỉnh đã tăng 4,25 điểm và tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng PCI cả nước. Có một số chỉ tiêu có sự cải thiện đáng kể về điểm số như: dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 1,8 điểm, đào tạo lao động tăng 0,73 điểm, tính năng động của chính quyền tỉnh tăng 0,44 điểm. Ngoài ra, trong số các chỉ số thành phần PCI, chỉ số tính minh bạch và tính năng động của chính quyền tỉnh đã có năm thứ 3 liên tiếp tăng điểm. Điều này minh chứng cho việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh đã đi vào thực tiễn cuộc sống và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

**Phóng viên:** Đổng chí có thể phân tích rõ hơn những điểm cộng và điểm trừ trong chỉ số PCI của Thái Bình, nội dung nào

có sự cải thiện rõ nét nhất, thưa đổng chí?

**Đổng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh:**

Nhìn vào kết quả điểm của các chỉ số thành phần PCI năm 2017, có thể thấy được một số sự thay đổi như sau:

Năm 2016, chỉ số PCI của tỉnh Thái Bình được 57,72 điểm, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (ở nhóm khá); so với năm 2015 tăng 0,08 điểm; trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2016 có 3 chỉ số giảm điểm là: đào tạo lao động, hỗ trợ doanh nghiệp và thiết kế pháp lý. Năm 2017, chỉ số PCI của tỉnh được 61,97 điểm, tăng 4,25 điểm so với năm 2016 và xếp hạng 34/63 tỉnh/thành trên cả nước, nhưng trong 10 chỉ số thành phần của PCI 2017 có 5 chỉ số bị giảm điểm; trong đó các chỉ số tiếp cận đất đai, chi phí thời gian và chi phí không chính thức sau khi tăng điểm năm 2016 đã lại có sự sụt giảm điểm trong năm 2017; ngoài ra, chỉ số gia nhập thị trường và cạnh tranh bình đẳng sụt giảm điểm số. Đây là những vấn đề tỉnh phải tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan khắc phục trong thời gian tới.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần giảm điểm trong năm 2016. Trong đó, trách nhiệm giải trình của bộ máy chính quyền tỉnh, đặc biệt được Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 03/QĐ-TU ngày 20/1/2017 về cơ chế giải trình trước cấp ủy, tổ chức đảng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Quy định số 01/QĐ-BCSĐ ngày 17/3/2017 để triển khai thực hiện Quy định số 03/QĐ-TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường

đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Chính phủ; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển lực lượng doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương cần chú ý vào chức năng, nhiệm vụ của mình được giao phụ trách một hoặc nhiều chỉ số thành phần PCI, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành, địa phương mình; tập trung khắc phục ngay các lĩnh vực có liên quan đến những chỉ số thành phần của PCI có điểm số thấp.

Nhờ đó, các chỉ số giảm điểm năm 2016 đều đã có sự cải thiện điểm số rõ nét trong năm 2017 như: chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 1,8 điểm, đào tạo lao động tăng 0,73 điểm, thiết kế pháp lý và an ninh trật tự tăng 0,38 điểm, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

Chương trình hành động số 02/CTHD-UBND ngày 15/6/2016 và Chương trình hành động số 03/CTHD-UBND ngày 1/7/2016 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Chính phủ; Chương trình hành động số 05/CTHD-UBND ngày 16/11/2017, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển lực lượng doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã kiên quyết chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; tỉnh đã hạn tâm đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội như hệ thống giao thông, các khu, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ở xã hội...; xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, kinh doanh; chỉ đạo các cấp, các ngành cùng vào cuộc chung tay cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Ảnh: THU THỦY

tỉnh năm 2017 tăng 4,25 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2016.

**Phóng viên:** Từ những yếu tố cấu thành tác động tới chỉ số PCI, theo đổng chí đâu là lý do chính để chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Bình tăng lên?

**Đổng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh:**

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. PCI được xem là thước đo quan trọng, khách quan đánh giá chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của chính quyền cấp tỉnh.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 5/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành



Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

nhập thị trường, đào tạo lao động, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, tính minh bạch, tính năng động; nhóm các chỉ số có xu hướng giảm: tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, thiết kế pháp lý, chi phí thời gian.

Nguyên nhân của sự sụt giảm điểm số này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ ra trong Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016: Đó là do nhận thức của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị chưa thực sự đầy đủ về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng và tính cạnh tranh ngày càng gay gắt... Công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân còn yếu nên chưa tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, kinh doanh; có những trường hợp còn gây khó khăn, cản trở hoặc gây mất an ninh đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa chủ động và thực chất, thiếu tính toàn diện, đồng bộ và sâu sát; chưa tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình và đề ra giải pháp hiệu quả cải thiện các chỉ số thành phần cụ thể.

Cải cách hành chính về đầu tư vẫn chưa đạt được hiệu quả thực chất theo yêu cầu; việc công khai, minh bạch các thông tin, cần thiết liên quan đến đầu tư còn chưa đầy đủ và kịp thời; các thủ tục, văn bản trong hồ sơ đầu tư vẫn còn nhiều loại giấy tờ không cần thiết và còn biểu hiện phức tạp hóa gây phiền hà cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Công tác chỉ đạo thực hiện chưa thường xuyên và quyết liệt trong từng thời gian, từng cơ quan, đơn vị và từng công việc; quy trình thủ tục tham mưu của các cơ quan chuyên môn đến quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong một số việc còn thiếu khoa học, đồng bộ và nhất quán đi đôi với tư tưởng sợ trách nhiệm... tạo ra những khoảng thời gian làm việc kém hiệu quả, phát sinh nhiều văn bản, nhiều cuộc họp và nhà đầu tư, doanh nghiệp phải chờ đợi thời gian không cần thiết.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức một số trường hợp còn chậm đổi mới, nhất là đổi mới tư duy về kinh tế; tính tiên phong, năng động của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu ở một vài cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã còn hạn chế; còn tư tưởng coi việc nâng cao năng lực cạnh tranh để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ của cấp tỉnh; một số ngành cấp tỉnh, cấp huyện chưa làm tốt việc

hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra đối với cấp dưới. Một số cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, hạn chế về trình độ, năng lực và kỹ năng xử lý tình huống trong công vụ; còn biểu hiện lợi ích cá nhân, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp.

**Phóng viên:** Xin đổng chí cho biết trong thời gian tới, tỉnh sẽ có những giải pháp như thế nào để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là những chỉ số thành phần có điểm số chưa cao, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Thái Bình?

**Đổng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh:**

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh, đồng thời khắc phục, gia tăng điểm số của các chỉ số thành phần của PCI, đặc biệt là các chỉ số bị giảm điểm trong năm 2017, trong năm 2018 và thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

**Thứ nhất,** tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về trách nhiệm giải trình của bộ máy chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương cần chú ý vào chức năng, nhiệm vụ của mình được giao phụ trách một hoặc nhiều chỉ số thành phần PCI, xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành, địa phương mình; tập trung khắc phục ngay các lĩnh vực có liên quan đến những chỉ số thành phần của PCI có điểm số thấp.

Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ Kế hoạch hành động số 40/KHHĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước nói chung và của tỉnh nói riêng đã đề ra, rà soát và công khai thường xuyên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện và của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan; công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch, kế hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, lao động... để các nhà đầu tư

tim hiểu và thực hiện, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát.

**Thứ hai,** tiếp tục vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến đầu tư. Phân cấp rõ về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư, thông tin quy hoạch, thông tin bản đồ hiện trạng đất đai; thủ tục về chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục và đăng ký đất đai, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước.

**Thứ ba,** tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình; kế án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020; để án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030.

**Thứ tư,** tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua việc khảo sát nhu cầu đào tạo, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý kinh doanh và nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường; khuyến khích thành lập các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn tìm kiếm thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, dịch vụ kế toán, tài chính, tư vấn pháp luật và dịch vụ liên quan đến công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được giao đất, thuê đất để dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động.

**Thứ năm,** tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của doanh nghiệp.

**Thứ sáu,** thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, tập trung đầu tư cho các lĩnh vực như hạ tầng giao thông kết nối giữa trung tâm kinh tế vùng của quốc gia; xây dựng quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ và đô thị ven biển; trước hết là tập trung xây dựng tuyến đường bộ ven biển để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế vùng ven biển của tỉnh.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đổng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

**MẠNH CƯỜNG**  
(Thực hiện)